

ภาคผนวก

ทางสำนักงาน ป.ป.ป. ได้มีการรวบรวมสื่อหลายรูปแบบเสนอต่อสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน และปลูกฝังทัศนคติ และค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน ให้มีจิตสำนึก ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริต และผลดีของความซื่อสัตย์สุจริต โดยสื่อนี้มีหลายลักษณะ แต่จะขอยกบทสารคดีสั้น โปสเตอร์ และโฆษณาที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนมานำเสนอเป็นบางส่วน

สารคดีสั้น ความยาวตอนละ 3 นาที

1 เรื่อง ก่อหนี้

เรื่องของเด็กหญิงโบว์ ที่ใช้เงินเกินตัวจึงต้องไปขอยืมเงินเพื่อนใช้ที่ละเล็กละน้อยจนเป็นหนี้มาก ในที่สุดเมื่อคุณแม่รู้เข้าจึงหักค่าขนมของโบว์ครึ่งหนึ่ง เพื่อใช้ให้กับคุณแม่ซึ่งนำเงินไปคืนเพื่อนแทน

2 เรื่อง กรรมตามทัน

สุนันท์ เจ้าของตู้ซ่อมรถยนต์ เอาอะไหล่ปลอมซ่อมรถให้ลูกค้า แต่คิดค่าอะไหล่แท้เพื่อให้ได้กำไรมาก ๆ ช่างซ่อมลูกน้องเก่าแก่เอารถของลูกค้าที่มาซ่อมไปรับลูกสาวเก่าแก่ที่โรงเรียน แล้วเกิดอุบัติเหตุ ลูกสาวได้รับบาดเจ็บ เก้าแก่จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายมากกว่ากำไรที่ได้รับ

3 เรื่อง กาฝาก

ทรงภพ เป็นหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงในหน่วยงานแห่งมีหน้าที่ซ่อมยานพาหนะของหน่วยราชการแต่ทรงภพก็อาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกส่วนตัว โดยนำรถของผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการมาซ่อมในอุ้งแห่งนี้ และรับเงินค่าจ้างซ่อมอีกทางหนึ่ง ในที่สุดก็ถูกตรวจพบและถูกดำเนินคดีทางวินัย

4 เรื่อง ก้างขวางคอ

ศักดิ์ ข้าราชการหนุ่ม เห็นความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อวัสดุของนพ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้ตรวจสอบจนพบข้อเท็จจริง และรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา นพได้ชูป้องร้ายศักดิ์ แต่เพื่อความถูกต้อง ศักดิ์จำเป็นต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ศักดิ์ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่รายงานของศักดิ์ก็ถึงมือผู้บังคับบัญชา และนพถูกดำเนินคดีข้อหาทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง

5 เรื่อง กีฬาแพ้ คนไม่แพ้

วัยรุ่น 2 กลุ่มยกพวกตีกัน สาเหตุมาจากการเชียร์กีฬาอย่างไม่มีระเบียบวินัย ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพย์สิน ชีวิต และทัศนคติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นกีฬาว่า ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้น

6 เรื่อง โกงกิน

เรื่องของชายหนุ่ม หญิงสาว วางแผนชีวิตไว้ว่าจะแต่งงานกันในเร็ววัน แต่แล้วทุกอย่างก็พังทลายลง เมื่อฝ่ายชายถูกจับได้ว่าโกงเงินบริษัท และยังเปิดบริษัทใหม่ แ่่งลูกค้าจากบริษัทไปในที่สุด เมื่อหญิงสาวรู้ว่าชายคนรักโกงบริษัท ทำให้หญิงสาวยอมรับไม่ได้ต้องเลิกกันไป

7 เรื่อง โกงใบเสร็จ

จะอ่อนเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่จะได้เดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างจังหวัดอยู่เนือง ๆ วันหนึ่งสบโอกาสได้เดินทางไปจังหวัดที่ตนเองมีญาติอยู่ด้วย จึงเกิดอุบายคิดโกงเงินหลวงด้วยการปลอมแปลงเอกสารใบเสร็จโรงแรม โดยสมรู้ร่วมคิดกับเด็กโรงพิมพ์ที่ตนรู้จัก ทำใบเสร็จปลอมมาแอบอ้างเบิกเงินหลวงทั้งที่ตนเองพักที่บ้านญาติ วันหนึ่งความก็แตกเมื่อหัวหน้างานเดินทางมาสมทบแล้วพบว่าจะอ่อนพักที่บ้านญาติ

8 เรื่อง กำล้างของชาติ

ภูวดล เป็นนายทหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเกณฑ์ทหาร แต่ลูกชายไม่ยอมเข้าตรวจเลือกทหารตามกฎหมาย จะให้ภูวดลใช้อำนาจหน้าที่ ทำให้ลูกชายไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร แต่ภูวดลก็ไม่อาจจะทำเช่นนั้นได้เพราะจะเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9 เรื่อง ของใคร ใครก็รัก

วีระ ลืมเอกสารสำคัญพร้อมเงินสดจำนวนมากไว้ในรถแท็กซี่ ลงจากรถก็เพิ่งนึกขึ้นได้ แต่ก็สายไปเสียแล้ว รถได้วิ่งจากไป วีระรู้สึกสิ้นหวัง แต่วันหนึ่งเขาก็ได้รับการติดต่อจากแท็กซี่ผู้มีน้ำใจทางโทรศัพท์ จะเอาเงินและเอกสารมาคืนให้ ทำให้วีระซาบซึ้งในน้ำใจของแท็กซี่ผู้นั้นมาก ตัวอย่างนี้ ต้องการสื่อให้เห็นการไม่เอาของของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง

10 เรื่อง ของที่ระลึก

เรื่องของการแสดงความกล้าหาญของคนบางคนที่นิยมลักษณะของในห้างสรรพสินค้า หรือของจากสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่บางรายก็มีฐานะดี มีกำลังซื้อ แต่คล้าย ๆ กับเป็นโรคจิตที่นิยมชื้อของเอากลับบ้าน มาอวดใครต่อใครว่าเขามีความสามารถและจะภูมิใจมากที่คนอื่นแปลกใจว่าเขาทำได้อย่างไร ผลลงเอยด้วยการถูกจับดำเนินคดี

11 เรื่อง ของปลอม

ด.ช.แก้ว ซื้อเทปเพลงมาอัดเทปไปขายเพื่อน ๆ ในราคาถูก ด.ช.กาจ เพื่อนสนิทของแก้ว เตือนว่าไม่ควรทำ ตำรวจมาที่โรงเรียน แก้วตกใจกลัว คิดว่าตำรวจจะมาจับตนเอง เพื่อน ๆ สงสาร ช่วยกันเอาเทปทั้งหมดไปซ่อน แก้วคิดได้และตั้งใจจะไม่ทำอีก

12 เรื่อง ของหลวง

จิตร กับ ใจ เป็นเพื่อนกัน ทำงานด้วยกันอยู่เสมอ ๆ วันหนึ่ง ใจได้รับงานจากภายนอกมาเป็นงานส่วนตัว โดยจะเบิกอุปกรณ์จากหน่วยงานไปใช้ ได้ให้จิตรเขียนรายงานยืมของอ้างว่าใช้ในงานราชการ แต่จิตรไม่ยอมทำตาม จิตรได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

13 เรื่อง เข้าคิวชื้อ

นพพร เป็นวัยรุ่นอายุราว 20 ปี มักจะไม่เคารพกฎระเบียบสังคม เช่น เวลารอคิวซื้อตั๋วรถไฟก็มักจะแซงคิวอยู่เสมอ ทำจนเป็นนิสัย แต่ต่อมาก็ต้องเจตนาเมื่อไปพบกับคนที่ไม่ยอมให้คนแซงคิวนพพรก็เลยต้องไปต่อคิวรั้งท้ายแทนที่จะได้เร็วเหมือนที่เคยทำมา

14 เรื่อง คนละทาง

เรื่องของพงศ์ที่นึกเสียใจในการคิดรวทางลัด คือขโมยของ ๆ บริษัทที่ส่งมาไปขาย ในขณะที่เพื่อนของตนทำงานด้วยความสุจริต จนธรรสามารถเปิดร้านขายอาหารได้ และมีฐานะร่ำรวยขึ้นในขณะที่ พงศ์ อนาคตจบลงที่ห้องขัง

15 เรื่อง ความถูกต้อง

เรื่องราวของครอบครัวที่ยากจน สอนลูกไม่เห็นแก่ได้ ซึ่งส่งผลให้เด็กไม่มีความโลกในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน แลสิ่งนี้จะส่งผลให้ผู้ที่กระทำผิดกลับตัว กลับใจ เมื่อเห็นตัวอย่างที่ถูกต้อง

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกฤษณ์

โฆษณาทางโทรทัศน์ เรื่อง โครผัด

ความยาว 30 วินาที

ภาพ	เสียง
	<p>“ผลประโยชน์ของประชาชน ตกอยู่ในมือคุณแล้ว ขอให้คุณโชคดี”</p>
<p>CUมือของข้าราชการคนเก่ามอบงานให้คนใหม่</p> 	<p>“มันผัดแบบทั้งนั้นนี่ อันตรายมากนะ แล้วจะให้ผมเซ็นผ่านได้อย่างไร”</p>
<p>MS ข้าราชการคนใหม่ดูแบบ (จับภาพจากด้านหลังพอด้า)</p>  <p>ภาพครอบครัวมีปัญหา ลูกร้องไห้</p>	<p>“อย่าคิดมากไปเลย เมืองไทยไม่ใช่ของคุณคนเดียว หาสิ่งที่เป็นความสุขสบายให้ตัวเองและครอบครัวดีกว่านะ...”</p>

ภาพ	เสียง
 <p data-bbox="244 719 642 753">ข้าราชการคนใหม่ปรึกษา กับคนเก่า</p>	<p data-bbox="768 421 1214 583">“เรื่องนี้แล้วแต่คุณ ผมเองไม่ทำถึงได้อยู อย่างทุกวันนี้ แต่ผมภูมิใจกับความจน ของผมนะ”</p>
 <p data-bbox="321 1108 521 1142">CU มือเขียนอนุมัติ</p>	<p data-bbox="812 889 1191 987">“คุณเป็นคนที่มีผลการมีไกลจริงๆ ขอบคุณมาก ขอขอบคุณจริงๆ”</p>
 <p data-bbox="288 1449 554 1483">ภาพตีกล่มทับคนตาย</p>	<p data-bbox="943 1293 1097 1327">(ดนตรีรัว-เร็ว)</p>
 <p data-bbox="288 1789 588 1823">FREZZ ภาพคนที่นอนตาย</p> <p data-bbox="307 1859 579 1893">(ภาพขาว-ดำ หรือ 2 สี)</p>	<p data-bbox="845 1634 1166 1668">“เมืองไทยวันนี้ ผิดที่ใครกัน “</p> <p data-bbox="933 1698 1068 1732">(ดนตรีเศร้า)</p>

ภาพ	เสียง
<p style="text-align: center;">NONONONO NONONONO</p> <p style="text-align: center;">SUP สำนักงานป.ป.ป.และสำนักงาน ก.พ. CAP</p>	<p style="text-align: center;">"คอร์ปชั่น ป้องกันได้ ถ้าทุกคนร่วมมือ" "ปรารถนาดีจากสำนักงาน ป.ป.ป. และสำนักงาน ก.พ."</p>

โปสเตอร์



บนบ้านนี้มีศักดิ์ศรี
อย่าย้ายที่ด้วยโกงกิน



คนดีของชาติ
อย่าใช้อำนาจทุจริต

